

# Sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Bình

Những ngày này, thành phố Thái Bình đang huy động tối đa nhân lực, vật lực tổ chức luyện tập các nội dung của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố năm 2023. Với quyết tâm cao, tổ chức luyện tập khoa học, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, bảo đảm diễn tập diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.



Các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố cơ bản hoàn thành.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức diễn tập, Ban Tác huấn, Ban CHQS thành phố đã triển khai xây dựng hệ thống công sự, trận địa, số chỉ huy các cơ quan theo quy định và bảo đảm tiến độ; đồng thời tích cực chuẩn bị hệ thống văn kiện, soạn thảo các nội dung cuộc họp theo ý định diễn tập. Cuộc diễn tập KVPT thành phố năm nay có nhiều điểm mới về nội dung, hoạt động đa dạng trên quy mô lớn, không gian rộng với nhiều thành phần và lực lượng tham gia. Trên cơ sở các đề mục diễn tập, Ban Tổ chức diễn tập đã phân định các nội dung, tổ chức luyện tập theo kịch bản và tình huống giả định. Ban CHQS thành phố với vai trò cơ quan thường trực phối hợp với Công an thành phố và các ban, ngành, đoàn thể địa phương và 6 xã, phường chuẩn bị mọi điều kiện theo phương án diễn tập.

Trung tá Lương Đức Hiếu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập và các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng và hoàn thiện các văn kiện trong luyện tập, diễn tập; đồng thời, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại căn cứ chiến đấu giả định để luyện tập, diễn tập đạt kết quả cao nhất. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập đã cơ bản hoàn tất, đang tiến hành chuẩn bị cho lần luyện tập tổng hợp và diễn tập chính thức. Phường Kỳ Bá là 1 trong 6 đơn vị tham gia diễn tập KVPT thành phố năm 2023. Theo ông Nguyễn Văn Vương, Bí thư Đảng ủy phường: Để cuộc diễn

tập bảo đảm theo đúng kế hoạch, phường đã chủ động thành lập khung diễn tập, xây dựng các văn kiện đúng nguyên tắc, sát tình hình thực tế phục vụ các hội nghị quan trọng trong diễn tập KVPT. Tài liệu, văn kiện diễn tập cũng được địa phương chuẩn bị chu đáo; thông qua luyện tập lần 1, lần 2, các đồng chí lãnh đạo phường chủ trì các hội nghị biểu trong diễn tập cơ bản sát với ý định diễn tập, phù hợp với tình hình thực tế; tác phong trong diễn tập nhanh nhẹn, dứt khoát. Thông qua luyện tập, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia của phường đã cơ bản nắm vững nội dung diễn tập, thuần thục các phương án tác chiến, qua đó tự tin sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại phường Hoàng Diệu, công tác chuẩn bị cho diễn tập cũng đã cơ bản hoàn

TIẾN ĐẠT

**Phóng viên:** Xin bác sĩ cho biết tình hình bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh hiện nay? Tỷ lệ bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt Thái Bình và nguyên nhân khiến số ca đau mắt đỏ tăng nhanh?

**Bác sĩ chuyên khoa II Lương Tuấn Thiện:** Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Thái Bình, tỷ lệ bệnh nhân đến khám, điều trị nội trú do đau mắt đỏ thời gian gần đây tăng. Cụ thể, nếu như 3 tháng đầu năm 2023, số ca đau mắt đỏ chỉ chiếm tỷ lệ dưới 10%/tổng số bệnh nhân khám, điều trị; từ tháng 4 - 7 dao động khoảng 15 - 20%; tháng 8 là hơn 30% thì từ đầu tháng 9 đến nay, số ca đau mắt đỏ chiếm 40 - 60%. Nguyên nhân khiến số ca đau mắt đỏ tăng nhanh là do bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp và dịch tiết của người bệnh. Thời gian ủ bệnh từ 3 - 5 ngày, trong thời gian này có thể làm lây nhiễm cho người khác. Triệu chứng của người bệnh, với trẻ nhỏ có biểu hiện ở đường hô hấp, ho, sốt trước còn người lớn thì biểu hiện nhẹ hơn.

**Phóng viên:** Khi nào bệnh nhân phải đến cơ sở y tế, trường hợp nào có thể điều trị tại nhà, việc điều trị tại Bệnh viện Mắt Thái Bình được thực hiện như thế nào, thưa bác sĩ?

**Bác sĩ chuyên khoa II Lương Tuấn Thiện:** Bệnh đau mắt đỏ rất dễ nhầm lẫn với một số bệnh khác bởi có nhiều nguyên nhân gây đỏ mắt. Mắt đỏ có thể là do viêm giác mạc, viêm loét giác mạc, viêm màng bồ đào, viêm nội nhãn... Mỗi bệnh có những hướng điều trị khác nhau, không điều trị đúng sẽ ảnh hưởng đến thị lực sau này. Nếu có triệu chứng đỏ mắt người bệnh nên đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa mắt để điều trị đúng, kịp thời. Qua thăm khám, tùy theo mức độ bệnh, các bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp. Ở thể nhẹ, bác sĩ có thể kê đơn thuốc điều trị tại nhà. Tại Bệnh viện Mắt Thái Bình, hàng ngày tiếp nhận rất nhiều trường hợp đến khám song chỉ hướng hợp nặng mới chỉ định nhập viện điều trị. Sau khi nhập viện, bệnh nhân sẽ được điều trị theo triệu chứng bệnh.

# Phòng, điều trị bệnh đau mắt đỏ, tránh những biến chứng về mắt

Số ca mắc, ca đến khám, điều trị đau mắt đỏ tại các cơ sở y tế trên cả nước, trong đó có Thái Bình đang có xu hướng gia tăng. Bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến thị lực sau này. Để người dân biết cách phòng và điều trị bệnh đau mắt đỏ hiệu quả, hạn chế những biến chứng có thể xảy ra, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa II Lương Tuấn Thiện, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Mắt Thái Bình.

**Phóng viên:** Thưa bác sĩ, khi điều trị tại nhà người bệnh cần phải làm gì? Người bệnh có được tự ý mua thuốc, xông mắt không hay đắp lá?

**Bác sĩ chuyên khoa II Lương Tuấn Thiện:** Khi điều trị tại nhà, bệnh nhân phải tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, thực hiện vệ sinh mắt, có chế độ cho mắt nghỉ ngơi. Bệnh hiện chưa có thuốc phòng, điều trị đặc hiệu. Vì thế, đối với người đã bị bệnh nên nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, cố gắng giữ vệ sinh chung, tránh để dịch tiết lây ra ngoài môi trường, không tự ý mua thuốc hay tiêm, không dùng chung lọ thuốc tra mắt với người khác vì có nhiều chủng virus gây đau mắt đỏ khiến bệnh lây chéo. Bên cạnh đó, chúng

tôi khuyến cáo người dân không tự ý mua thuốc điều trị khi thấy mắt bị đỏ. Bởi mắt có thể không phải đau mắt đỏ mà do bệnh khác, điều trị sai bệnh có thể khiến bệnh nặng hơn, gây ảnh hưởng thị lực sau này. Ngoài ra, người dân không tự ý xông mắt bằng lá, đắp lá, điều này có thể khiến tình trạng viêm nặng hơn, khó điều trị, chúng tôi cũng đã gặp một số trường hợp bị nhiễm trùng nhãn cầu phải mổ mắt.

**Phóng viên:** Để phòng bệnh người dân cần làm gì? Với địa phương, đơn vị đã ghi nhận các ca mắc cần làm gì để hạn chế sự lây lan, thưa bác sĩ?

**Bác sĩ chuyên khoa II Lương Tuấn Thiện:** Để phòng bệnh, mỗi người dân cần nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh làm tăng nguy cơ lây bệnh. Người chưa mắc bệnh không nên kỳ thị đối với người bệnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để tăng sức đề kháng. Khi đến nơi công cộng nên đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh sát khuẩn tay. Các địa phương cần chủ động công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ, hướng dẫn về cách phòng bệnh, những biến chứng có thể xảy ra nếu không điều trị đúng cách, kịp thời; đồng thời có biện pháp chủ động phòng lây nhiễm, tránh để dịch bệnh lây lan.

Người bị bệnh nên nghỉ tại nhà, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh làm tăng nguy cơ lây bệnh. Người chưa mắc bệnh không nên kỳ thị đối với người bệnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để tăng sức đề kháng. Khi đến nơi công cộng nên đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh sát khuẩn tay. Các địa phương cần chủ động công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ, hướng dẫn về cách phòng bệnh, những biến chứng có thể xảy ra nếu không điều trị đúng cách, kịp thời; đồng thời có biện pháp chủ động phòng lây nhiễm, tránh để dịch bệnh lây lan.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ!

HOÀNG LANH (thực hiện)



Người dân đến khám đau mắt đỏ tại cơ sở y tế.

# Thời hồn cho đầu lân truyền thống



Ông Nguyễn Văn Tăng, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) chế tác đầu lân truyền thống.

Các loại đồ chơi hiện đại trên thị trường ngày càng nhiều nhưng những chiếc đầu lân truyền thống vẫn được nhiều người yêu thích, tìm mua mỗi dịp Tết Trung thu. Ở đầu đó người ta vẫn có thể bắt gặp hình ảnh những nghệ nhân đang cặm cụi khâu từng đường chỉ, đưa từng nét vẽ thối hồn cho những chiếc đầu lân.

Nhiều ngày qua, không khí Tết Trung thu đã về trên những góc phố, đường làng cũng là lúc của hàng nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Tăng ở khu thị tứ Đống Bàng, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) lại tấp nập khách vào ra. Chỉ với một vài chiếc đầu lân truyền thống được ông trưng bày trước cửa nhà nhưng cũng khiến ai đi qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn, chụp ảnh. Dù ở xã Thái Giang (Thái Thụy) nhưng anh Trần Quang Thế vẫn lặn lội sang xã An Lễ từ sớm để đặt mua đầu lân của ông Tăng. "Tết Trung thu không thể thiếu tiết mục biểu diễn múa lân cho các cháu xem. Cách đây mấy năm, tôi được mọi người giới thiệu nên đã tìm đến mua ở đây. Vì được làm thủ công nên đầu lân của ông Tăng không chỉ bền đẹp, giữ được nét truyền thống dân tộc mà còn có

giá thành phù hợp hơn so với những nơi khác. Năm nay, chúng tôi muốn có thêm một đôi lân nữa để phục vụ bà con nên các cháu lại sang nhà ông để mua ủng hộ" - anh Thế chia sẻ. Với hơn 20 năm gắn bó với nghề này, ông Tăng là một trong số ít người còn duy trì nghề làm đầu lân truyền thống trong tỉnh. Sau khi nghỉ công tác tại địa phương, ông có nhiều thời gian tìm hiểu thêm về cách làm đầu lân qua tivi, sách báo và mua vật liệu về chế tác để phục vụ các chương trình văn nghệ, lễ hội của thôn. Lược tính lại

trong trí nhớ về hình ảnh chiếc đầu lân bọc bảo của bố từng làm trước đây, ông đã kết hợp để tạo nên sản phẩm mang chất riêng của mình. Cũng từ đó, những chiếc đầu lân mang thương hiệu ông Tăng ra đời, được người dân đón nhận. Theo ông Tăng, để làm một chiếc đầu lân truyền thống, đầu tiên phải tìm được tre dựng khung ưng ý, không bị mối mọt để bảo đảm độ bền. Dựng khung là công đoạn khó nhất đòi hỏi tư duy về hình khối của người thợ, nếu khung không cân xứng đầu lân sẽ bị lệch và thiếu tính thẩm mỹ. Để chinh phục được những khách hàng khó tính thì đầu lân trên tay phải nhẹ, cử động linh hoạt, không gian bên trong rất rộng khiến người múa lân có cảm giác thoải mái. Đặc biệt, toàn bộ đầu lân ông làm đều được phủ hoàn toàn bằng vải, mỗi lớp vải được căn và khâu bằng tay chính xác để không bị xô lệch, giữ được độ bền qua thời gian. Bật mí về bí quyết thối hồn cho những chiếc đầu lân, ông Tăng chia sẻ: Đồi mắt là thứ tạo nên vẻ oai nghiêm của con lân. Để làm được đôi mắt ưng ý, tôi phải thử qua rất nhiều chất liệu nhưng xốp vẫn là chất liệu phù hợp hơn cả. Mắt sẽ được bọc một lớp nilon bên ngoài, sơn phủ sau đó vẽ mắt bằng tay, mi mắt được làm riêng, cơ chế mắt chớp

mở linh hoạt. Các họa tiết trang trí trên đầu lân cũng được ông khéo léo cách điệu từ hoa văn trống đồng Đông Sơn mang lại sự gần gũi. Các sản phẩm đồ chơi truyền thống được làm kỹ công và chứa đựng nhiều giá trị văn hóa nhưng vẫn không tránh khỏi sự cạnh tranh trên thị trường. Các nghệ nhân hiếm dần, nghề truyền thống cũng dần mai một. Trước đây, gia đình bà Hoàng Thị Bích, xã Tam Quang (Vũ Thư) cũng được coi là cơ sở sản xuất đầu lân truyền thống có tiếng. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh của các sản phẩm mới, hiện đại nên gia đình bà không thể duy trì sản xuất. "Trước đây gia đình tôi tận dụng giấy đã qua sử dụng để làm các sản phẩm đầu lân truyền thống. Bấy giờ nhu cầu chơi đầu lân của khách hàng và trẻ nhỏ cao hơn trước rất nhiều. Đầu lân phải có hình thức bắt mắt, có đèn thắp chỉ có âm thanh vui tai. Những chiếc đầu lân truyền thống làm ra cũng không có ai mua" - bà Bích cho biết. Những ngày sao... không chỉ đơn thuần là món đồ chơi giải trí mà còn mang theo cả bề dày của nền văn hóa Việt. Đó cũng chính là những tình hoa nghệ thuật của cha ông ta để lại nhiều đời nay. Hy vọng những món đồ chơi truyền thống sẽ tiếp tục được bảo tồn và đưa đến gần hơn với các bạn trẻ, góp phần gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu.

TRỊNH CƯỜNG - NGUYỄN TRIỆU

## Tết Trung thu - Tết của tuổi thơ

Tết Trung Thu (vào ngày Rằm tháng 8 Âm lịch) là một ngày tết riêng dành cho trẻ em, còn được gọi là Tết Trông Trăng. Trẻ em rất mong đợi được đón tết này và đây cũng là dịp người lớn thể hiện tình yêu thương đối với con trẻ.

Sự tích về chị Hằng, chú Cuội bay lên cung trăng kích thích trí tưởng tượng, khơi gợi tâm hồn trong sáng của bé hướng đến những ước mơ bay bổng, cao đẹp.

Trẻ em được hát làm trung tâm, được yêu thương, được nâng niu, được trân quý.

Trẻ được vui chơi, bay nhảy với thế giới tuổi thơ thần tiên.

Trẻ được người lớn tặng quà, dẫn đi rước đèn, xem múa lân, trông trăng, cùng nhau phá cỗ...

Dịp con cháu tỏ lòng biết ơn ông bà cha mẹ (mùa bánh trung thu, trà, rượu để cúng tổ tiên, biểu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng, và các ân nhân)

Mâm cỗ Trung Thu (luôn có bánh trung thu), mọi gia đình cùng quây quần bên nhau, ngắm trăng, phá cỗ

Trẻ hiếu và cảm nhận được sự thiêng liêng và ấm áp của tình thân, gia đình, sự đoàn kết của một cộng đồng

https://infographics.vn

TTXVN